

28วันไม่พบเชื้อ การ์ดห้ามตก

22กฎเหล็ก เปิดผับ-บาร์

“ศบค.” ออก 22 กฎ
เหล็กปิดล็อกผับ-บาร์
เฟส 5 สุดปลื้มประกาศ
ชัยชนะ **♦ อ่านต่อหน้า 2**

ไม่พบเชื้อ □ **ต่อจากหน้า 1**

โควิด-19 หลัง 28 วันไม่มีเชื้อในประเทศ วอน
การ์ดห้ามตกยังไม่วางใจ ช่อผ่อนปรน 2 กลุ่ม
ใหญ่เข้าประเทศ เผย พบป่วยใหม่อีก 3 มา
จากอินเดีย “ก.ศึกษาฯ” สืบ เปิดเรียนเจอเชื้อ
ปิดทันที จัด 5 รูปแบบผสมการเรียน “คลัง”
เตรียมเสนอ ครม. 30 มิ.ย. กระตุ้นการท่องเที่ยว
ดีเลย์ 1 ก.ค.เริ่มลงทะเบียน ชี ชันดอน
ต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อน “จุฬาฯ” ลงเข็ม 2
วัคซีนในลิง

○ ทัวโลกป่วยทะลุ 8.9 ล้าน
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. สำนักข่าวต่างประเทศ
รายงาน ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ทั่วโลกคิดเชื่อแล้ว 8.96 ล้านคน เสียชีวิต
467,390 ศพ โดยยุโรปเป็นภูมิภาคที่ได้ รับผล
กระทบมากที่สุด เพราะมีผู้ป่วยกว่า 2.5 ล้านราย
แม้มีการแพร่ระบาดแต่ได้เปิดประเทศ และผ่อน
คลายล็อกดาวน์บางส่วน ขณะที่ภูมิภาคลาติน
อเมริกา ยังได้รับผลกระทบหนัก โดยเฉพาะ
บราซิลเป็นประเทศอันดับ 2 ของโลกเสียชีวิต
ไม่ต่ำกว่า 50,617 ศพ ส่วนเม็กซิโก 21,825 ศพ
เปรู 8,045 ศพ และชิลี 4,479 ศพ

○ พัน 28 วันติดเชื่อ 3
จากนั้นเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุ

โยชิน โนซูกะ ศบค. แถลงการแพร่ระบาดในไทย ว่า
วันนี้มีผู้ป่วยใหม่ 3 ราย ในสถานที่กักตัวของรัฐ
เป็นเพศหญิงอายุ 11 ขวบ 21 ปี และ 34 ปี เดินทาง
กลับจากอินเดีย ก่อนเข้าพักในสถานที่กักตัว
ของรัฐที่ จ.ชลบุรี ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,151
ราย หายป่วยสะสม 3,022 ราย อยู่ระหว่างรักษา
ตัว 71 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยอด
คงที่ 58 ศพ วันเกิดเป็นวันที่ 28 ที่ไม่มีรายงาน
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ทำให้เราอุ่นใจและ
สบายใจขึ้น แต่ยังคงต้องมีการดูแลแบบ
นี้ นอกจากนี้ในวันนี้นะมีคนไทยเดินทางกลับมา
5 เที่ยวบิน จำนวน 429 ราย และวันที่ 23 มิ.ย.
อีก 4 เที่ยวบิน จำนวน 476 ราย

○ ขยหาดใหญ่ไม่มีเชื้อ
นพ.ทวีศิลป์ กล่าว ว่า กรณีที่สื่อเมียนมา
รายงานพบแรงงานติดโควิด-19 จำนวน 23 ราย
หลังกลับจากประเทศไทยนั้น ขณะนี้ทั้งสอง
ประเทศอยู่ระหว่างประสานข้อมูลกันอยู่ ซึ่ง
ข้อมูลจากฝั่งไทยนั้นทราบ ว่า 19 ราย เป็นคนไข้
เดิมที่เราได้กักตัวครบ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.
ส่วนอีก 4 รายยังขาดข้อมูล เรากำลังประสานหา
ข้อมูลอยู่ กรณีที่มีชายที่สถานีรถไฟหาดใหญ่
จ.สงขลา และระบุว่าป่วยเป็นโควิด-19 นั้นจาก
การประสานในพื้นที่พบว่าเป็นผู้ป่วยมีอาการทาง
จิต รวมถึงมีประวัติใช้สารเสพติด ล่าสุดตรวจสาร
คัดหลังที่โพรงจมูกแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19

○ ผ่อนปรน 2 กลุ่มเข้าไทย
โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ถ้าถามว่าจะ
ทำให้เราผ่อนคลายเป็นเรื่องเป็นปกติได้หรือไม่
ตอนนี้ยังไม่สามารถกลับไปได้ แม้สถานการณ์
ภายในประเทศเราจะดี แต่การนำข่าวของติดเชื้อ
แม้เพียง 1 คน จะเกิดผลต่อการติดเชื้อในระดับ
ที่รุนแรงได้ นอกจากนี้การไม่พบการติดเชื้อใน
ประเทศ 28 วันติดต่อกัน คณะกรรมการกักต้งกรอง
กิจการและกิจการฯ ลุยกันว่าเราแบ่งกลุ่มเป็น 2
กลุ่มที่จะทำการผ่อนคลายเป็น 1.กลุ่มเป้าหมายที่
ตอบรับการกักตัวก่อนเข้าประเทศ แบ่งเป็น 4
กลุ่มย่อย ได้แก่ กักธุรกิจ นักลงทุนที่ลงทะเบียน

ไว้ 700 คนจะเข้ามาอยู่ภายใน, กลุ่มแรงงานที่มีฝีมือ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเข้ามาทำงานด้านธุรกิจประมาณ
2.2 หมื่นคน, กลุ่มคนต่างด้าวที่มีครอบครัวเป็น
คนไทย 2 พันกว่าคน, นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ต้องการเข้ามารับการรักษาใน รพ. 3 หมื่นกว่าคน
โดย 4 กลุ่มนี้จะมีการเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ว่า
สามารถทำได้โดยให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจ
นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า การจับคู่การเดินทาง
ทางระหว่างประเทศ ที่มีความปลอดภัยจากโค
วิด-19 สูง (ทราเวลบับเบิล) เป็นกลุ่มที่ขอผ่อน
ผันไม่อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ แบ่งเป็นนักธุรกิจ
นักลงทุน เพราะเข้ามาเจรจาธุรกิจในระยะสั้น ๆ
3-5 วัน, แยกของรัฐบาลหรือส่วนราชการ ที่
เชิญมาประชุมหรือมาเป็นวิทยากรเข้ามา เพื่อใ
ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาในระยะสั้น
การกักตัวจึงไม่เหมาะสม, กลุ่มนักท่องเที่ยวตาม
โครงการทราเวลบับเบิล กลุ่มนี้ต้องคิดกันแยก
ต้องมีมาตรการมากเพื่อรองรับ เพราะมีจำนวน
มากที่ต้องการเข้ามา เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็น
สามประเทศหลักที่นิยมมาประเทศไทย และสาม
ประเทศนี้พยายามควบคุมดูแล มีความเป็นไปได้
สูงที่เราจะดูแลพวกเขา โดยคณะกรรมการกลั่น
กรองฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่เพื่อ
พิจารณา

○ 22 กฎเหล็กผับ-บาร์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก พล.อ.ฉัตร
นาทพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ในฐานะรองประธานฯ
ศบค. ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการสถาบันแห่ง
ผับ บาร์ และคาราโอเกะ มาร่วมหารือถึงการวาง
แนวทางการผ่อนคลายเป็นมาตรการสำหรับผู้
ประกอบการกลุ่มนี้เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา
ล่าสุดคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่อนคลายเป็น
จะเสนอมาตรการ 22 ข้อ สำหรับการผ่อนปรนให้
ผู้ประกอบการ กลับมาเปิดกิจการ เพื่อเข้าสู่การ
ปลดล็อกระยะที่ 5 ที่คาดว่าจะเริ่มวันที่ 1 ก.ค.
โดยมาตรการ 22 ข้อ ได้แก่ 1.ควบคุมจำนวนผู้
เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่ไม่ให้แออัด
และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 2.ต้องตรวจคัด
กรองอุณหภูมิของพนักงานและลูกค้าทุกคน
3.จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
บริเวณทางเข้า และตามจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
4.งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป
5.จัดระบบคิวเข้าร้านโดยให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล 6.ให้แต่ละโต๊ะต้องเว้นระยะห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ
7.กำหนดจุดวางเก้าอี้สำหรับแต่ละโต๊ะ ซึ่งต้องเว้น
ระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตรและต้อง

ควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้. จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี 9.อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น งดการส่งเสียงร้องเพลงและเดินรำในร้าน 10.ใช้เมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง 11.กำหนดให้สิ่งเครื่องต้องเป็นรายแก้ว โดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ แทนการส่งเป็นเหยือกหรือขวด เพื่อเลี่ยงการสัมผัสสังขารร่วมกัน และป้องกันการสัมผัสแก้วร่วมกัน

12.พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟซชีลด์ตลอดเวลา 13.ติดตั้งฉากกั้นระหว่างเวทีหรือพื้นที่การแสดง กับพื้นที่ลูกค้าหรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 14.ผู้ที่ทำการแสดงบนเวทีต้องสวมเฟซชีลด์ตลอดเวลา 15.ต้องมีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการรวมกลุ่ม ตะโกนหรือใช้เสียงดังและไม่ให้มีการเดินไปเดินมา 16.จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแยกจากบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัว สำหรับลูกค้าที่มาเป็นหมู่คณะ 17.ต้องทำความสะอาดสุภาพทุก 30-60 นาที 18.ต้องทำความสะอาดพื้นที่บริการ โต๊ะเก้าอี้ราวจับ ถูกบิดประตู เคาท์เตอร์ จุดสัมผัส และอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 19.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มเชียร์กัน 20.งดการใช้เครื่องเล่นหรืออุปกรณ์เล่นเกมในร้าน อาทิ โต๊ะพูล เป่าลูกดอก ตู้เกม 21.ต้องแยกพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่ และให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม 22.จัดให้พนักงานบริการหรือตัวแทน ประชาสัมพันธ์ เครื่องดื่มร่วมกับลูกค้าในร้าน

○ ดีเคย์ 1 ก.ค.เริ่มเที่ยว

ส่วนนายวราวุธ ศิลปอาชา ผอ.เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยหลังประชุมหารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธนาคารกรุงไทย ว่า ได้หารือในรายละเอียดแนวทางการลงทะเบียน ใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และจัดทำราย

ละเอียดชัดเจนในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อให้ทันเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 ก.ค. และเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่เดือน ก.ค.เป็นต้นไป โดยการลงทะเบียนต่างๆ ต้องไม่ซับซ้อน ระบบจะเชื่อมโยงกันให้ประชาชนมีสิทธิลงทะเบียนและรอรับสิทธิไปใช้ได้เลย ขณะที่ร้านค้าหรือโรงแรมต้องใช้จ่ายข้อมูลจะลิงก์กันหมด ไม่ต้องคอนเฟิร์มกันไปมาให้ยุ่งยาก ทั้งหมดต้องให้ทุกฝ่ายสะดวกที่สุด

○ ลงวัคซิ่นเข็ม 2 ในสิง

ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซิ่นแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการทดลองวัคซิ่นเข็มที่ 2 ในลิง โดยต้องรอผลไปอีก 2 สัปดาห์มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอีกก็เท่า หากได้ผลตามคาดจะเริ่มทดสอบฉีดเข็มที่ 3 ปลายเดือน ก.ค.นี้ คาดว่าจะผลิตวัคซิ่นเพื่อทดสอบในมนุษย์ราวเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ หากประสบความสำเร็จไทยจะมีวัคซิ่นใช้ภายใน 12-18 เดือน เราเลือกวัคซิ่นตัวนี้เข้าสู่โรงงานผลิตตัวจริงในต่างประเทศที่ติดต่อไว้ เพื่อผลิตวัคซิ่นสำหรับทดสอบในคนจำนวน 1 หมื่นได้สัปดาห์ในอาสาสมัคร 5 พันคน

○ เปิดเรียนมีเชื้อปิดทันที

ด้าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงมาตรการเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่นักเรียนมาเรียนได้ 100% โดยไม่ต้องสลับวันมาเรียน 21,000 แห่ง ส่วนที่เหลือ 5 พันแห่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องใช้มาตรการสลับวันมาเรียน และผสมเรียนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลและออนไลน์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา-ประถมขนาดใหญ่ หากรม.มีใช้สูงต้องส่ง รพ.ทันที ห้ามนอนพักในห้อง

พยาบาลโรงเรียนอย่างเด็ดขาด หรือหากเปิดเรียนพบนักเรียนติดเชื้อต้องปิดโรงเรียนทันที

○ จัดเรียน 5 รูปแบบ

ส่วนนายวราวุธ กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษากรมศึกษาธิการ แถลงข่าวว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถมาเรียนพร้อมกันได้ ต้องจัดให้สลับกันมาเรียนมีจำนวน 4,500 แห่ง ส่วนนี้คนที่ไม่มีเรียนที่โรงเรียน ให้เรียนทางออนไลน์ที่บ้าน และจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 5 รูปแบบ คือ 1.เรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 2.สลับวันก็-คู่ 3.เรียนผสม 4.สลับเรียน และ 5.สลับเช้า-บ่าย

○ คุมเข้มงบ 4 แสนล้าน

ขณะที่ พ.ต.ท.วันเทพ สมจินตนากุล เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขาฯ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอศช.) ระบุถึงการตรวจสอบ 4 ด้านเฝ้าระวังใช้จ่ายงบ 4 แสนล้านบาท เพื่อเยียวยาพิษโควิด-19 ว่า การตรวจสอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ซึ่งมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการนั้น ๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ และความคืบหน้าโครงการ 2.ป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ซึ่งกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ต้องทำการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อนการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วส่งให้ ศอศช.วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ 3.การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่ง ศอศช. จะตรวจสอบทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินโครงการนั้น ๆ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานข้อเท็จจริงต่อ ศอศช. 4.ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดตามมาตรการทางปกครอง วินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม.